

แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการยกระดับศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ครบวงจร รองรับการเป็นเมืองแห่งเสียบียงอาหาร

แผนงาน/กิจกรรมย่อย : อบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ มีการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะและถูกสุขอนามัย

2. เพื่อพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์โดยเฉพาะแผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายในจังหวัดให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ตอบสนองนโยบาย : ผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่ให้ได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถแข่งขัน

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	กิจกรรม อบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการกิจการด้านปศุสัตว์ ๓ หลักสูตร จำนวน ๑๐๐ ราย	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗	ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน ๑๐๐ ราย	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี /มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี/กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน	งบพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี	ความต้องการ : ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับปรุงทั้งโรงฆ่าสัตว์ควบคู่กับสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ มีจิตสำนึกและตระหนักถึงการผลิตอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภคตอบสนองยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และอาหารที่ปลอดภัยเพื่อบริโภคภายในประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ให้มีความปลอดภัยด้านอาหาร ผ่านการรับรองเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์OK)
	หลักสูตร การปฏิบัติงานของพนักงานโรงฆ่าสัตว์ที่ดี มีสวัสดิภาพสัตว์และถูกหลักสุขอนามัย							
	หลักสูตร ส่งเสริมให้สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เข้าสู่มาตรฐานปศุสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)							
	หลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์							
2	กิจกรรม สรุปและประเมินผลโครงการ							

ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : การอนุมัติงบประมาณล่าช้า ทำให้แผนปฏิบัติงานล่าช้าตามไปด้วย

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : เตรียมแผนการเบิกจ่ายงบประมาณล่วงหน้า การทำสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ